

Hãy Đầu Tư cho Tương Lai của Bạn trong Mùa Hè này!

YouthForce NOLA Internship

Tổng quan

Chương trình Tập Huấn cho Giới Trẻ (YouthForce Internship – YFI) là chương trình học tập trải nghiệm và khám phá nghề nghiệp được trả lương dành cho những học sinh năm cuối trung học. Chúng tôi tập trung chủ yếu trong 4 ngành có nhu cầu và lương cao:

- **Dịch vụ Kinh Doanh** – văn phòng hành chính, quản lý nhân sự-HR, quản lý chương trình/dự án, tài chính/kế toán, v.v..
- **Kỹ thuật công nghệ và truyền thông** – phát triển phần mềm, thiết kế đồ họa, lập trình, bảo mật mạng, v.v..
- **Y khoa** – bệnh viện, phòng thí nghiệm, phòng khám, tổ chức y tế cộng đồng, nghiên cứu, v.v..
- **Các nghề thủ công** – xây dựng, kiến trúc, điện lực, công nghệ sản xuất tiên tiến, kỹ sư, v.v..

Giai đoạn 1: Đào tạo (29/05 cho tới 20/06)



Các thực tập sinh sẽ được đào tạo các kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng làm việc, bao gồm: Điền đơn xin việc * Kỹ năng trả lời phỏng vấn * Làm việc theo nhóm * Lập kế hoạch * Kỹ năng giải quyết khó khăn * Kỹ năng giao tiếp trong công việc * Hòa nhập xã hội

Giai đoạn 2: Thực tập (24/06 cho tới 26/07)



Mỗi thực tập sinh sẽ được gửi tới một doanh nghiệp hoặc một cơ quan tại địa phương để thực tập trong thời gian 90 tiếng. Thực tập sinh sẽ làm việc theo nhiệm vụ và dự án mà công ty đưa ra. Kỳ thực tập sẽ kết thúc bằng bài thuyết trình Capstone Presentation của mỗi thực tập sinh, đây sẽ là cơ hội để họ trình bày những gì họ đã học và thành quả đạt được trong quá trình thực tập tại công ty.

Quyền Lợi và Nghĩa Vụ



Nếu thực tập sinh hoàn tất hết các yêu cầu trong quá trình thực tập, họ sẽ được nhận **\$2,100**, số tiền này sẽ được miễn trừ thuế và sẽ được trả thành 3 lần trong suốt mùa hè. Thực tập sinh sẽ không được trả lương theo giờ. Họ nhận được từng khoản trợ cấp ngay khi họ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn đó. Trong suốt thời gian thực tập, các thực tập sinh phải kiểm tra email mỗi ngày, trang phục chỉnh tề, hoàn thành tất cả các yêu cầu và (quan trọng nhất) sẵn lòng học hỏi để phát triển!

Tiêu chuẩn

- Đang học lớp 11 (Lớp Ra Trường 2025)
- Có địa chỉ cư trú tại quận Orleans
- Đã đăng ký nhập học tại một trường công lập của New Orleans
- Có khả năng tham gia chương trình tập huấn mỗi ngày và làm việc 20 tiếng/một tuần trong suốt khóa thực tập.

Muốn tham gia?

Quét mã QR này và điền vào đơn muốn tham gia của chúng tôi!



Các câu hỏi thường gặp

Hỏi: Điều gì làm cho YouthForce Internship trở thành cơ hội duy nhất cho học sinh?

Đáp: Có nhiều những lý do đặc biệt làm cho YFI là một cơ hội tuyệt vời cho những bạn trẻ:

- Sinh viên được huấn luyện trước khi vào thực tập để đảm bảo họ đã sẵn sàng bước vào môi trường làm việc
- Cơ hội kết nối với các nhà lãnh đạo ở nhiều ngành nghề khác nhau trong toàn thành phố
- Hỗ trợ huấn luyện trong suốt quá trình thực tập
- Tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Cơ hội phát triển mối quan hệ với những người cố vấn để có thể nhận được thư đề xuất từ các cố vấn cho các trường đại học và/hoặc cho các công việc khác

Hỏi: Học sinh có thể yêu cầu thêm thông tin và/hoặc nộp đơn bằng cách nào?

Đáp: Nếu các học sinh muốn đăng ký, hãy truy cập vào website: apply.youthforcenola.org để điền đơn. Thời hạn nộp đơn sẽ bắt đầu từ ngày 16/01/2024 cho tới ngày 13/03/2024.

Nếu các học sinh muốn tham gia, nhưng cần thêm thông tin trước khi đăng ký, vui lòng truy cập vào website bit.ly/YFinterest để điền vào mẫu đơn muốn tham gia của chúng tôi! Lưu ý, chọn "YouthForce Internship" ở cuối của bản khảo sát. Khi đã điền xong mẫu đơn đó, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật với họ về những thông tin của các buổi tuyển dụng và những buổi hướng dẫn về hồ sơ xin việc. Tại các buổi hướng dẫn này, chúng tôi đảm bảo các học sinh sẽ có đầy đủ thông tin và sự hỗ trợ cần thiết để có quyết định có nên đăng ký hay không, và cách để điền đơn cho hoàn hảo.

Hỏi: Nếu thực tập sinh phải học hè, họ có thể tham gia vào chương trình YFI không?

Đáp: Rất có thể lịch học hè của trường sẽ ảnh hưởng tới lịch đào tạo của YFI, và thời khoá biểu của FYI thì không thể thay đổi. Chúng tôi khuyến các thực tập sinh nếu phải tham gia các khoá học hè của trường, nên có buổi nói chuyện với người có trách nhiệm ở trường để xem xét lịch học của cả hai bên, đảm bảo không có sự trùng lặp giữa hai thời khoá biểu. Nếu không, chúng tôi khuyến khích thực tập sinh không nên đăng ký vào YFI hoặc rút khỏi chương trình bằng cách gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ email internship@youthforcenola.org để giải thích cho chúng tôi lý do tại sao không thể tham gia.

Hỏi: Thực tập sinh sẽ nhận được những hỗ trợ gì khi tham gia chương trình này?

Đáp: Mỗi thực tập sinh được chỉ định một người phụ trách của YouthForce, người này sẽ kiểm tra thường xuyên với thực tập sinh thông qua các cuộc gọi điện thoại và các cuộc gọi trực tuyến trong suốt quá trình thực tập. Mục đích của việc kiểm tra này là để đảm bảo, mỗi thực tập sinh cảm thấy yêu thích với công việc thực tập, cảm thấy có giá trị và được tôn trọng tại nơi làm việc của họ, và cũng để hỗ trợ họ vượt qua những khó khăn mà họ có thể gặp. Ngoài ra, người phụ trách sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thực tập sinh thực hiện các nhiệm vụ được giao, giám sát tiến độ làm việc của thực tập sinh để chắc chắn, thực tập sinh sẽ nhận được lương đúng hạn, và thực tập sinh đang hoàn thành đúng những yêu cầu của chương trình.

Hỏi: Lịch thực tập của thực tập sinh sẽ như thế nào trong thời gian thực tập?

Đáp: Lịch thực tập sẽ khác nhau, nhưng hầu hết những người quản lý tại nơi thực tập sẽ yêu cầu thực tập sinh làm việc khoảng 20 giờ mỗi tuần. Người phụ trách của YouthForce sẽ làm việc với từng học sinh để đưa ra lịch thực tập phù hợp nhất, và sẽ giúp các thực tập sinh trong việc hoàn thiện lịch thực tập này với người quản lý. Mỗi thực tập sinh phải hiểu rõ và làm theo đúng lịch thực tập của họ. Trong trường hợp thực tập sinh không thể tới theo đúng lịch, họ phải có trách nhiệm thông báo với người phụ trách và người quản lý. Nếu thực tập sinh thường xuyên vắng mặt hoặc thay đổi lịch này mà không báo trước, họ sẽ bị đuổi khỏi chương trình.

Hỏi: Thực tập sinh sẽ được trả công như thế nào?

Đáp: Mỗi thực tập sinh có thể nhận được tối đa \$2,100, số tiền này được chia làm 3 lần thanh toán trong suốt khoá thực tập, và sẽ được miễn trừ thuế. Để nhận được thù lao này, mỗi thực tập sinh bắt buộc phải hoàn tất đủ số giờ tham gia (bao gồm các buổi đào tạo và tổng số giờ thực tập) và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình (ví dụ như bàn giao sản phẩm yêu cầu, thực hiện việc kiểm tra với người phụ trách, v.v..). Các thực tập sinh cũng phải bấm giờ vào thực tập và giờ ra thông qua ứng dụng When I Work, những giờ này cũng phải được người phụ trách và người quản lý chấp nhận. Vào ngày đầu tiên của khoá thực tập, các thực tập sinh sẽ được nhận bản lịch nhận lương của mình.

Để nhận được lương của mình, mỗi thực tập sinh phải đúng tên tài khoản nhà băng riêng và phải đăng ký trả lương trực tiếp vào tài khoản đó. Để biết thêm thông tin và nhận các hỗ trợ khác, vui lòng email tới internship@youthforcenola.org.

Hỏi: Những giấy tờ gì học sinh và người giám hộ cần khi nộp đơn?

Đáp: Vui lòng tham khảo Danh sách các giấy tờ cần thiết tại trang web "[Tài Nguyên](#)" ([Resources](#)) của chúng tôi.

Hỏi: Tại buổi định hướng cho thực tập sinh và cha mẹ/người giám hộ sẽ bao gồm những gì?

Đáp: Buổi định hướng là một buổi hướng dẫn kéo dài 1 tiếng đồng hồ (gặp mặt trực tiếp), các thực tập sinh và ít nhất một phụ huynh/người giám hộ phải tham gia. Trong buổi định hướng này, nhân viên của YouthForce sẽ cung cấp các thông tin quan trọng của chương trình, các yêu cầu cần thiết để đăng ký (ví dụ như các giấy tờ, tài khoản nhà băng, v.v..), và họ cũng sẽ trả lời tất cả các câu hỏi về YFI.

Hỏi: Thực tập sinh nên mặc như thế nào khi tham gia các buổi đào tạo và khi đi thực tập?

Đáp: Trong suốt quá trình đào tạo, các học sinh phải mặc trang phục công sở, bao gồm:

- Đồng phục của trường hoặc áo có cổ của YouthForce Nola
- Áo sơ mi công sở, áo có cổ, áo khoác len, hoặc áo len
- Váy (không được mặc váy hai dây hoặc váy không dây)
- Quần kaki, quần dài hoặc váy (không được mặc quần jean hoặc quần thể thao)
- Phải mang giày che ngón chân

Trong thời gian thực tập, ngày đầu tiên, nhà tuyển dụng sẽ thông báo các quy định về trang

Nếu quý vị tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh, vui lòng [bấm vào đây](#).

phục tại nơi làm việc của họ. Thực tập sinh phải tuân thủ các quy định này. Nếu không có bất kỳ quy định nào khác đưa ra, thì thực tập sinh phải mặc trang phục công sở.

Hỏi: Học sinh sẽ làm gì và sẽ học được gì trong quá trình đào tạo?

Đáp: Nhìn chung, chương trình đào tạo được thiết kế để chuẩn bị một môi trường thực tập và làm việc cho tất cả các thực tập sinh thông qua các buổi cung cấp thông tin, hội thảo, các buổi giao tiếp, các buổi nói chuyện của khách mời/thành viên, các sự kiện kết nối giao tiếp, v.v.. Các chủ đề đào tạo chính bao gồm: các kỹ năng mềm (ví dụ như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, v.v..), các phép lịch sự trong giao tiếp (trang phục chuyên nghiệp, cách bắt tay, nói chuyện, cách thức gửi email, v.v..), kỹ năng tìm kiếm việc làm (cách giới thiệu bản thân, kỹ năng trả lời phỏng vấn, cách tìm kiếm các công ty tuyển dụng, tạo ra các liên kết, đăng ký LinkedIn, cách viết đơn xin việc), kỹ năng sống (kỹ năng tài chính, lập kế hoạch, hiểu biết về kỹ thuật công nghệ), và sự phát triển công nghiệp. Trang web "[Resources](#)" của chúng tôi giới thiệu tổng quát về chương trình này.

Hỏi: Làm thế nào cha mẹ/người giám hộ có thể hỗ trợ thực tập sinh trong chương trình trải nghiệm này?

Đáp: Phụ huynh/người giám hộ nên tham dự buổi định hướng, giúp thực tập sinh làm thủ tục đăng ký và mở tài khoản nhà băng. Ngoài ra, điều hỗ trợ lớn nhất mà cha mẹ có thể làm là theo dõi và hỏi thăm về các trải nghiệm của con mình. Hơn thế nữa, chắc chắn sẽ không hại gì nếu quý vị cũng cố thêm một số kỹ năng mềm quan trọng nhất mà các nhà tuyển dụng yêu cầu – đó là tuân thủ lịch thực tập, có mặt đúng giờ, giao tiếp chuyên nghiệp, và làm việc với thái độ tốt nhất. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc về chương trình thực tập, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email internship@youthforcenola.org hoặc gặp trực tiếp với người phụ trách của thực tập sinh.

Hỏi: Lễ bế mạc là gì?

Đáp: Lễ bế mạc là buổi kết thúc của chương trình thực tập YouthForce Intern! Nhân viên của YFI, các nhà tuyển dụng, các thực tập sinh và gia đình của họ sẽ cùng nhau họp mặt trên Zoom để tham gia một buổi lễ đặc biệt nhằm ghi nhận những thành quả của những người trẻ tuyệt vời này. Buổi lễ này sẽ diễn ra vào cuối tháng 7, gần tới thời gian sự kiện này xảy ra, các thực tập sinh sẽ nhận được thư mời điện tử từ RSVP. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp quý vị tại buổi lễ này!

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào website youthforcenola.org!

Nếu quý vị tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh, vui lòng [bấm vào đây](#).